



ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
DEPARTMENT OF SCIENCE SERVICE

การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024

สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

นว.ชพ.เกรียงไกร นาคะเกษ

นว.ปก.ศิรินาถ บุญโพธิ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยรับรองความสามารถบุคลากร (Certification Body : CB) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 โดยเปิดให้การรับรองความสามารถบุคลากรใน สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ ซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร กองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการยื่นขอการรับรองระบบงานการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) (Accreditation body : AB) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยรับการตรวจประเมินผลหน่วยรับรองการสังเกตการณ์ (Witness Assessment) การสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 และสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และรับการตรวจประเมินผลหน่วยรับรองสถานประกอบการ (Office Assessment) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 หน่วยรับรองของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการรับรองระบบงาน การรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขา การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565



ยกระดับมาตรฐานการรับรองความสามารถบุคลากร และเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการรับรองความสามารถบุคลากร ของกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มาขอการรับรอง นายจ้าง ผู้ใช้บริการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ที่ได้รับการรับรองมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้กับตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องได้

